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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 2  ประจ าปี ๒๕๖2  

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.  25๖2 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
หมู่ที่ ๙  ต าบลปากกราน  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายอัมพร ไทยประยูร ประธานสภาฯ อัมพร ไทยประยูร  
2. นายแอน ขันธลักษณ์ รองประธาน ฯ  - ลากิจ 
3. นายประเสริฐ ปิยะสิงห์ ส.อบต. ม.1 ประเสริฐ ปิยะสิงห์  
4. นายธวัช เดชเจริญ ส.อบต. ม.1 ธวัช เดชเจริญ  
5. นายพยอม รัมมะโรจน์ ส.อบต. ม.2  - ลากิจ 
6. นายซ าซูดิน รัมมะมุด ส.อบต. ม.2 ซ าซูดิน รัมมะมุด  
7. นายวิบูลย์ ใหม่อ่อง ส.อบต. ม.3 วิบูลย์ ใหม่อ่อง  
8. นายสมปอง พรหมทัต ส.อบต. ม.3 สมปอง พรหมทัต  
9. นายปรีชา มะหะหมัด ส.อบต. ม.4  - ลากิจ 

10. นายประเสริฐ การีซอ ส.อบต. ม.4 ประเสริฐ การีซอ  
11. นายยอด จรเสถียร ส.อบต. ม.5 ยอด จรเสถียร  
12. นายทรงกิจ มีบุญญกิจ ส.อบต. ม.6 ทรงกิจ มีบุญญกิจ  
13. นายภานุพงษ์ เฉลยศักดิ์ ส.อบต. ม.6 ภานุพงษ์ เฉลยศักดิ์  
14. นางสาวพัชรี เอ่ียมโฉม ส.อบต. ม.7 พัชรี เอ่ียมโฉม  
๑5. นายสมหมาย ทรัพย์มาก ส.อบต. ม.8 สมหมาย ทรัพย์มาก  
16. นายสายชล สวัสด ี ส.อบต. ม.8 สายชล สวัสด ี  
17. นายพิเชษฐ สุขใจ ส.อบต. ม.9 พิเชษฐ สุขใจ  
18. นายพิษณุ อุบลรัศมี ส.อบต. ม.10 พิษณุ อุบลรัศมี  
19. นายส าลี  แท่นรัตน์ ส.อบต. ม.10  - ลากิจ 
20. นายวิชาติ จ านงหาญ ส.อบต. ม.11 วิชาติ จ านงหาญ  
21. นายอารีย์ เรวรรณ ส.อบต. ม.11 อารีย์ เรวรรณ  
22. นายสมชาติ มานเสถียร ส.อบต. ม.12 สมชาติ มานเสถียร  
23. นางนารี วงศ์สิงห์ ส.อบต. ม.13 นารี วงศ์สิงห์  
24. นางพัชราภรณ์ อยู่เจริญ ส.อบต. ม.13 พัชราภรณ์ อยู่เจริญ  
25. นายจรัญ เจริญวัย ส.อบต. ม.14 จรัญ เจริญวัย  
2๖. นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน เลขานุการสภาฯ กัลญาณี กาญจนนิมมาน  

 
/ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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 (ต่อ)  ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร นายก อบต. เสน่ห์ จันทร์สุนทร  
๒ นางกนกรัตน์ สุขสมพืช รองนายก อบต. กนกรัตน์ สุขสมพืช  
๓ นางสาวส าลี โชคทรัพย์ รองนายก อบต. ส าลี โชคทรัพย์  
๔ นางวิเชียร เริงรักษ์ เลขานุการนายก อบต. วิเชียร เริงรักษ์  
๕ นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์ ปลัด อบต. โชติรส คงสมโอษฐ์  
๖ นางสาวสุนทรี ศิริสวัสดิ์ รองปลัด อบต. สุนทรี ศิริสวัสดิ์  
7 นายสุพจน์ ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด สุพจน์ ศรีสวย  
8 น.ส.ณฐนน จิรันธนากุล ผอ.กองคลัง ณฐนน จิรันธนากุล  
9 นายสมชาย โตสม ผอ.กองการศึกษาฯ สมชาย โตสม  

10 นายอุดมศักดิ์          อัมพวัน ผอ.กองช่าง อุดมศักดิ์         อัมพวัน  
๑๑ นางกัญจาลักษณ์ คุ้มกลาง นักวิเคราะห์ฯ กัญจาลักษณ์ คุ้มกลาง  
๑2 นางสาววิภาดา ผิวเกลี้ยง เจ้าพนักงานธุรการ วิภาดา ผิวเกลี้ยง  
๑3 ว่าที่ ร.ต.หญิงอารีญา วันพนม นิติกร อารีญา วันพนม  
๑4 นางสาวบุศรา มาบุญคง ผช. จนท. พัฒนาชุมชน บุศรา มาบุญคง  

       
       
       
       

ผู้มาประชุม           2๒     คน 
ผู้ไม่มาประชุม          ๔     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม     1๔     คน 
นายอัมพร  ไทยประยูร           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน กล่าวสวัสดี เมื่อสมาชิกมาพร้อม 
ประธานสภาฯ เพรียงกันในห้องประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     

ปากกราน (ทุกท่านในห้องประชุมสภาฯ ยืนตรง)  ขอบคุณครับ  
  ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 

09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
 
  วันนี้มีสมาชิก อบต. ลากิจ ทั้งหมด ๔ ท่าน   
 1.  นายพยอม รัมมะโรจน์ ส.อบต. ม. 2 
 2.  นายปรีชา มะหะหมัด ส.อบต. ม. 4 
 3.  นายส าล ี แท่นรัตน์ ส.อบต. ม. 10 
 ๔.  นายแอน ขันธลักษณ์ ส.อบต. ม. ๑๒ 
 
   

 /ระเบียบวาระท่ี ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอัมพร  ไทยประยูร 1.1  แจ้งการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ ต าบล (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
 ทุกท่านคงได้อ่านกันบ้างแล้วนะครับ เรื่องการรับสมัคร อบต. เหลือหมู่ละ 1 ท่าน 

การสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับ
ถึงวันเลือกตั้ง  ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิก
รัฐสภา  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่
วันเลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่งติดกันเกินสองวาระไม่ได้  สมาชิกอ่านดูนะครับ ตาม
ในเอกสารพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร 1.2  แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน หมู่ที่ 14 
ประธานสภาฯ (รายนางโนรี  กมลแมน)  ขอลาออกจากต าแหน่ง 
 จากหนังสือ ที่ อย 0023.6/927  ลงวันที่ 30 เมษายน 2562  
 เรื่อง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอลาออก 
 เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
  ด้วยอ าเภอพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งจากนางโนรี  กมลแมน สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน หมู่ที่ 14 ต าบลปากกราน  ได้ยื่นหนังสือขอ
ลาออกจากต าแหน่ง โดยมีผลการลาออกตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 

  นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ได้รับทราบการลาออกของบุคคลดังกล่าว
แล้ว ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 47 ตรี (3) จึงมีผลท าให้
สมาชิกภาพของนางโนรี  กมลแมน  สิ้นสุดจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากกราน นับแต่วันที่ลาออก คือ วันที่ 30 เมษายน 2562 และตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2557 ให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

  ลงชื่อ นายบดินทร์  เกษมศานติ์ ต าแหน่ง นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
  
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 

/นายอัมพร..... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร 1.3 แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4  ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร นายก อบต.   
          ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  
  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  
         เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 
  
  อ าศั ย อ า น า จ ต า ม ค ว าม ใน  ห ม ว ด  4  ข้ อ  2 2  แ ห่ ง ร ะ เบี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ในสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
ซึ่งเห็นชอบใน (ร่าง) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 4 และผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติ (ร่าง) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 แล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 
2562 นั้น 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จึงขอด าเนินการประกาศใช้
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงประจ าปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ต่อไป  

  ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ลงนามโดยนายเสน่ห์  
จันทร์สุนทร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน   

  จึงแจ้งให้กับทางสมาชิกทราบครับ ขอบคุณครับ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอให้สมาชิกทุกท่านดูด้วยนะครับ  ว่าถูกต้องหรือไม่ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่ตรงให้ท าการท้วงติงและแก้ไขนะครับ 
 ขอเชิญคุณนารี  วงศ์สิงห์ ครับ 
 
นางนารี  วงศ์สิงห์ ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ดิฉันนางนารี  วงศ์สิงห์ สมาชิกหมู่ที่ 13  เนื่องจากครั้งที่แล้วมีธุระท าให้ไม่ได้มา

ประชุมตามแผน จากที่ดูตามเอกสารไม่มีโครงการของหมู่ที่ 13 ค่ะ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง ครับ 
ประธานสภาฯ  

/นางกัญจาลักษณ์... 
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นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ ดิฉันนางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง  นักวิเคราะห์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี นี้ จะมี

เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม โดยของหมู่ที่ 13 จะอยู่ในเรื่องของประปา คือโครงการ
ของทุกหมู่มีหมดทุกหมู่นะคะ ในการประชุมไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการประชุม
ระดับต าบล กับผู้ใหญ่บ้าน ให้ตรงกัน เพ่ือท าการสรุปข้อมูลให้ตรงกันว่าต้องการ
อะไร เพราะว่าโครงการบางโครงการเป็นโครงการเดิม ส าหรับบางหมู่นะคะ ส าหรับ
บางหมู่นั้นเป็นโครงการใหม่ โดยดิฉันก็จะท าตามความต้องการของท่านค่ะ 

 ได้ยินข่าวมาว่าจะมีการท าแผนใหม่ 5 ปี ปกติที่ท าคือ 4 ปี โดยดิฉันยังไม่แน่ใจว่า
จะต้องมีการท าประชาคมใหม่ทั้งต าบลอีกหรือเปล่า ขอรอหนังสือสั่งการจากทาง
กรมก่อนนะคะ แล้วดิฉันจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร แผนที่จัดท านี้ส่วนใหญ่จะเป็นของปี 2563 โดยบางหมู่มีการเปลี่ยนแปลงแผนใหม่  
ประธานสภาฯ บางหมู่ก็ยังคงเดิม บางหมู่ก็เปลี่ยนแผนใหม่ 
 มีสมาชิกท่านใด สงสัยเชิญซักถามได้เลยครับ 
 ถ้าไม่มี ไประเบียบวาระท่ี 2 เลยนะครับ 
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
นายอัมพร  ไทยประยูร ๒.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕62  
 เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2562    
  วันนั้นเรามีผู้ลากิจ 2 ท่าน คือ  
 1. คุณแอน ขันธลักษณ ์ รองประธานฯ 
 2. คุณนารี วงศ์สิงห์ ส.อบต. ม. 13 
  
 ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  คุณโนรี กมลแมน  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน หมู่ที่ 14 ได้ลาออก จากการเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  หมู่ที่ 14 ในวันที่ 30 เมษายน 
2562 โดยลาออกที่ที่ว่าการอ าเภอพระนครศรีอยุธยา โดยตรง ในวันนั้นเรามีการ
ปรับแผนกันซึ่งไม่มีอะไรมาก ถ้าไม่มีใครซักถามอะไร 

 ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ 
 
 
 
 
 
 

/นายอัมพร.... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดรับรองรายงานการ 
ประธานสภาฯ ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  

ประจ าปี  ๒๕62  เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2562    โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๑ ท่าน  

 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่รับรองรายงานการ

ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  ๒๕62  เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2562 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 1 ท่าน 
 (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติทีป่ระชุม -  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 2๑ เสียง งดออกเสียง 1 เสียง รับรองรายงาน

การประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ  สมัยที่  2  
ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕62  เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2562 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายอัมพร  ไทยประยูร -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายอัมพร  ไทยประยูร -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายอัมพร  ไทยประยูร 5.1 เรื่อง  การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ ข้อกฎหมาย  
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558 หมวด 8 

 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 

/นายอัมพร.... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองขององค์กร 
ประธานสภาฯ ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่ เป็น

การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

 (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้เงินสะสมให้
ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

  ยอดเงินสะสม ณ เมษายน 2562 เป็นเงิน 42,535,578.87 บาท 
 หักจ่ายขาดเงินสะสมที่ยังไม่จ่าย 
 -  โครงการติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ าแบบแชมเปญและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 จ านวน 1,350,000 บาท 
 หักค่าใช้จ่ายประจ า  
 เงินเดือน ค่าใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ฯลฯ เป็นเงิน 2,300,000 บาท/เดือน 
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นเงิน 770,000 บาท/เดือน 
 รวมทัง้สิ้น 6 เดือน เป็นเงิน 18,420,000 บาท 
 คงเหลือเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ เป็นเงิน 22,765,578.87 บาท 
 ทุนส ารองเงินสะสม เป็นเงิน 22,829,876.69 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) ตั้งจ่ายไว้ 2,376,000 บาท 
  1)  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000) ตั้งจ่ายไว้ 1,428,000 บาท 
 1.1  โครงการเจาะบ่อบาดาลติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ าแบบแชมเปญพร้อมขยาย

เขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านต้นสะตือ ต าบลปากกราน อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ 1,428,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ าแบบแชมเปญพร้อมขยายเขต
ระบบประปาหมู่ บ้ าน  หมู่ ที่  12  บ้ านต้นสะตือ ต าบลปากกราน อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจาะบ่อบาดาล PVC 6 นิ้ว ความลึก
ไม่น้อยกว่า 148 เมตร หรือจนถึงชั้นน้ าสะอาด ติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ าแบบ   
แชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร ขยายเขต
ระบบประปาหมู่บ้านความยาวไม่น้อยกว่า 1,278 เมตร และขยายระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งบประมาณ 1,428,000 บาท รายละเอียด
และรูปแบบตามที่ อบต.ปากกรานก าหนด (ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 00312) ตามแผนพัฒนา อบต. 
4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

/นายอัมพร.... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร นายก อบต. คือวันนี้ที่ เรามาจ่ายขาดสะสมเรื่องการ

เจาะบ่อบาดาล ติดตั้งหอเหล็ก ของหมู่ที่ 12 น้ ามีกลิ่น และปัญหาเรื่องไฟฟ้าตก 
 ผมขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงด้วยครับ 
 
นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง ผมนายอุดมศักดิ์  อัมพวัน  ผอ.กองช่าง ปัญหาของหมู่ที่ 12 นี้นานแล้วนะครับ แต่

ที่เพ่ิมเติมนั้น บ่อโดนความร้อนเนื่องจากไฟตกบ่อย บ่อมันบีบดึงซัมเมิร์สเกือบไม่ข้ึน 
บ่อจะมีปัญหาคือบ่อจะแตกอยู่หน่อยหนึ่ง ทีนี้ก็จะขอเจาะบ่อใหม่ตรงต าแหน่งใกล้
ของเดิมแต่ว่าเจาะใหม่ เจาะบ่อเดิมและเจาะบ่อใหม่ และเปลี่ยนแท็งก์ใหม่ แท็งก์
หลายปีแล้วก็เริ่มผุ จึงขอเปลี่ยนแท็งก์ใหม่ แต่ใช้ฐานเดิมและขยายเขตท่อประปา 
โดยจะออกมาที่แนวถนนของต าบล ผมเพ่ิงไปกรมทรัพยากรน้ าบาดาลมา ทีนี้หมู่ที่ 
12 นั้นติดเครื่องเจาะบ่อ โดยทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาลเขาต้องให้เจ้าของที่เซ็น
ยินยอมจึงจะสามารถเจาะได้ ตอนนี้ผมได้ผสานกับทางสมาชิกแล้ว ตอนนี้ทาง
สมาชิกก าลังตามเรื่องโฉนดหรือว่าเจ้าของที่ครอบครองพ้ืนที่ตรงนั้นอยู่ถ้ายังไงก็ให้
ทางสมาชิกชี้แจงให้นิดนึงนะครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญ คุณสมชาติ  มานเสถียร ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสมชาติ  มานเสถียร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 ผมนายสมชาติ  มานเสถียร สมาชิกหมู่ที่ 12  เรื่องปัญหาเรื่องน้ านั้นมีมานาน ผม

โดนชาวบ้านต าหนิว่าไม่ดูแล จนกระทั่งปัจจุบันไฟดับ ซัมเมิร์สเสีย ยังไงผมขอความ
อนุเคราะห์จากสมาชิกสภาด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องของพ้ืนที่ตอนนี้ผมก าลังติดตาม
อยู่ว่าโฉนดตอนนี้ใครเป็นผู้เก็บ และผมจะเร่งตามงานให้เร็วที่สุดนะครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
 
 
 
 
 
 

/นายอุดมศักดิ์.... 
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นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง ผมนายอุดมศักดิ์  อัมพวัน  ผอ.กองช่าง ผมขออนุญาตชี้แจงนะครับ ถ้าเกิดว่าตรงนี้

ถ้าเจ้าของที่ไม่เซ็นยินยอม ผมก็กลัวโครงการนี้จะล้มอีก เพราะถ้าจะบ่อตอนนี้ทาง
กรมทรัพยากรเขาไม่อนุญาตให้เจาะแล้ว จะต้องให้เจ้าของที่ เจ้าของโฉนดเซ็น
ยินยอมก่อนเพราะกรมทรัพยากรเขากลัวมีปัญหา ทีนี้โครงการนี้อาจจะต้องช้า
หน่อยหนึ่งเพราะว่าจะยื่นขอแล้วทางกรมทรัพยากรเขาไม่อนุญาต ไม่มีเจ้าของที่
เซ็นยินยอมหลังจากนี้ต้องยื่นเอกสารให้กรมทรัพยากร โดยกว่าจะท าการอนุมัติก็จะ
อยู่ราว ๆ 1 – 2 เดือน  โครงการนี้ก็จะให้จ่ายขาดไปก่อน  ตรงนี้ผมจะให้ทางนิติกร
ท าหมายเหตุไว้ ว่าพ้ืนที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะพ้ืนที่ประมาณ 4 x 6 เมตร หรือไม่ก็
ท าต าแหน่งที่เดิมแต่ก็ท าให้ถูกต้องเสีย แค่นั้นเอง สิ่งที่ต้องท าในตอนนี้คือต้องให้
ทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาลออกใบอนุญาตก่อน ส่วนในเรื่องของการตัดที่ดินก็ต้อง
ไปตัดอีกทีหนึ่ง ซึ่งมีขนาด 4 x 6 เมตร ทีนี้ก็คือท าในต าแหน่งที่เดิมแต่จะท ารั้วด้วย
รอบนี้ คือบ่อเก่าที่เดิมโดยขุดบ่อเก่า เจาะบ่อใหม่ และต้องให้เจ้าของที่เซ็นยินยอม
ว่าพ้ืนที่กว้างคูณยาวเท่าไหร่ บ่อเจาะนิดเดียวแค่ลึกลงดินเฉย ๆ แต่พ้ืนที่นี้ประมาณ 
4 x 6 เมตร โดยเราจะเทปูนและท ารั้วด้วย  

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอฝากสมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 ด้วยนะครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  เชิญซักถามได้เลยครับ 
 ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
  
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสม โครงการเจาะบ่อบาดาลติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ าแบบแชมเปญพร้อมขยาย
เขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านต้นสะตือ ต าบลปากกราน อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ 1 ,428,000 บาท  
โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๑ ท่าน 

 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสม โครงการเจาะบ่อบาดาลติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ าแบบแชมเปญพร้อมขยาย
เขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านต้นสะตือ ต าบลปากกราน อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ 1 ,428,000 บาท  
โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง โปรด    

ยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
 
 

/มติที่ประชุม.... 
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มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 ๑  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการเจาะบ่อบาดาลติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ าแบบ
แชมเปญพร้อมขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านต้นสะตือ ต าบล
ปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ 
1,428,000 บาท 

นายอัมพร  ไทยประยูร  2)  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (421100) 
ประธานสภาฯ ตั้งจ่ายไว้  948,000 บาท 
 2.1  โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ าแบบแชมเปญพร้อม

ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  2 บ้านสะพานยาว ต าบลปากกราน  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ 948,000 บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ่อบาดาลติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ าแบบแชมเปญพร้อมขยาย
เขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  2 บ้านสะพานยาว ต าบลปากกราน อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงบ่อบาดาลติดตั้งหอถังเหล็ก
เก็บน้ าแบบแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 20 
เมตร ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ความยาวไม่น้อยกว่า 780 เมตร และขยาย
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งบประมาณ 948,000 บาท 
รายละเอียดและรูปแบบตามที่ อบต.ปากกราน ก าหนด (ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312) 

 ตามแผนพัฒนา อบต. 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ 
  
นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง ผมนายอุดมศักดิ์  อัมพวัน  ผอ.กองช่าง หมู่ที่ 2 ก็เหมือนกับหมู่ที่ 12 ก็มีเปลี่ยน

แท็งก์แต่ว่าหมู่ที่ 2 นี้ ทางเจ้าของที่เขาก็ยังไม่ได้ยกให้ รั้วก็ยังไม่ได้ท า ก็จะเทปูน
เฉพาะปากบ่ออย่างเดียวรั้วตรงนี้ก็คืออาณาเขตยังไม่ได้ท าให้เพราะว่าเจ้าของที่เขา
ก็ยังไม่ชัดเจน สิ่งที่ท าก็คือปรับปรุงท่อ และเปลี่ยนแท็งก์ประปาและก็ขยายหม้อ
แปลงไฟ ทั้งสองที่นั้นจะติดตั้งหม้อแปลงไฟใหม่ทั้งหมดเพราะไฟฟ้าตกและระบบ
ซัมเมิร์สจะมีปัญหาครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอขอบคุณช่างด้วยนะครับที่ท าประปาแล้วมีหม้อแปลงไฟฟ้าด้วย เวลาไฟตกจะได้ 
ประธานสภาฯ ช่วยลดปัญหาตัวซัมเมิร์สเสียหาย 
 ขอเชิญคุณประเสริฐ  การีซอ ครับ 
 
นายประเสริฐ  การีซอ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ผมนายประเสริฐ  การีซอ  สมาชิกหมู่ที่ 4  เพราะว่าโครงการหมู่ที่ 2 นี้ ต้องบอก

ว่าผมอยู่หมู่ที่ 4 และใช้น้ าสายเมนต์เดียวกัน พอน้ าไม่ค่อยไหล  ไฟตัด ผมก็ไปกด
ซัมเมิร์สที่หมู่ 2 ตลอด และผมได้แนะน าอิหม่ามว่าหากน้ าไม่ค่อยไหลให้ไปกด
ซัมเมิร์สที่หมู่ 2 ผมเห็นด้วยนะครับกับการเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ และผมขอให้ 

/นายประเสริฐ.... 
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นายประเสริฐ  การีซอ ติดตั้งซัมเมิร์ส 5 แรงให้กับหมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 4 ให้กับผมด้วย เพ่ือที่น้ าจะได้ไหล 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 แรงขึ้น ก่อนหน้านี้ พอไฟฟ้าตกทางช่างก็มาเปลี่ยนซัมเมิร์สจาก 5 แรงเป็น 3 แรง

ท าให้น้ าไหลไม่ค่อยแรง ขอให้ช่างเปลี่ยนซัมเมิร์สเป็น 5 แรงให้ด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง ผมนายอุดมศักดิ์  อัมพวัน  ผอ.กองช่าง การที่ติดตั้งซัมเมิร์สเป็น 5 แรง จะท าให้

สูบน้ าได้เยอะขึ้น แรงขึ้นแต่เมื่อไฟไม่พอก็จะต้องปรับเป็น 3 แรง และของเดิมก็เป็น 
3 แรงอยู่ แต่ตอนที่ปรับปรุงบ่อ 3 แรงนี้มีปัญหาก็เลยเปลี่ยนมาใช้ 5 แรง แต่พอใช้ 
5 แรงไฟไม่พอ ก็ต้องกลับไปใช้ 3 แรงอีก 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณประเสริฐ  การีซอ ครับ 
ประธานสภาฯ  
  
นายประเสริฐ  การีซอ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ผมนายประเสริฐ  การีซอ  สมาชิกหมู่ที่ 4  ที่ทางช่างจะท าการเปลี่ยนหม้อแปลงให้

ผมอยากให้ทางช่างเปลี่ยนซัมเมิร์ส จาก 3 แรง เป็น 5 แรง เพ่ือให้น้ าแรงขึ้นครับ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณเสน่ห์  จันทร์สุนทร ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร นายก อบต. ผมมีเรื่องแจ้งให้กับทางสภาและสมาชิกหมู่

ที่ 2 ผมได้เดินเรื่องเพราะปัญหาตรงนั้นไฟมันตกตรงทางไปมัสยิด ตอนนี้เขาจะเข้า
มาขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง 7 ต้น พร้อมสายทั้งหมด เขาบอก
งบประมาณได้แล้ว ก าลังหาผู้รับจ้าง ช่างก็เร่งกับทางผมว่าถ้าเขาไม่มาจะเดือดร้อน
เพราะว่าเราจะขอหม้อแปลงกับถังประปา ผมก็ตามเรื่องให้นะครับ เห็นเขาบอกว่า
ภายในเดือนนี้ และเสามาแล้วเพราะผู้รับจ้างไปท าที่ อบต.บ้านเกาะเพ่ิงจะเสร็จผมก็
เร่งเขา และไฟฟ้าหมู่ที่ 4 ผมก็แจ้งไปที่เบอร์ 1129 ว่าไฟตกสายนี้ช่างไฟฟ้าก็มา
ส ารวจเขามาเอาหม้อแปลงหมู่ 4 ไป แล้วเขาจะเข้ามาขยายเขตเพ่ิมให้หมู่ที่ 2 เพ่ือ
แก้ปัญหาต่อไปแล้วก็ท่ีแจ้งปัญหาไฟฟ้าดับหมู่ที่ 9 และพรุ่งนี้เขาจะเข้ามาแก้ไข 
แล้วก็ตัดต้นไม้ และแจ้งให้คนมาช่วยตัดต้นไม้ 20 คน เรื่องไฟฟ้าผมรอให้ทางการ
ไฟฟ้าและผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร สมาชิกท่านใดสงสัย ซักถาม เชิญได้เลยครับ 
ประธานสภาฯ  
 
 

/นายอัมพร.... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร สมาชิกท่านใดสงสัย ซักถาม เชิญได้เลยครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสม โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ าแบบแชมเปญพร้อม
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  2 บ้านสะพานยาว ต าบลปากกราน  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ 948 ,000 บาท 
โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๑ ท่าน 

 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสม โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ าแบบแชมเปญพร้อม
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  2 บ้านสะพานยาว ต าบลปากกราน  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ 948 ,000 บาท  
โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง โปรด    

ยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 ๑  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ า
แบบแชมเปญพร้อมขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะพานยาว 
ต าบลปากกราน  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ 
948,000 บาท 

  
นายอัมพร  ไทยประยูร พักการประชุม 15 นาที 
ประธานสภาฯ  
  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายอัมพร  ไทยประยูร 6.1  ข้อราชการของส่วนราชการในพื้นที่ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
  
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที ่8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ท่ี 8  ผมจะขอพูดเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง 
 ต้องขอขอบคุณหน่วยงาน อบต. ทางการไฟฟ้า และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ด าเนินการ

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ริมถนน 3469 จ านวน 26 ดวง เริ่มตั้งแต่ สะพานยายพุก
จนถึงถนนสาย 347 เพ่ือให้พ่ีน้องที่ใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าวมีความสะดวกและ
รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นในการใช้เส้นทางดังกล่าว 

 
/นายอัมพร.... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร จากหนังสือที่ อย 79901/3240 ออกท่ีที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ ปากกราน ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
 เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
 เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 สิ่งที่ส่งมาด้วย  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 7 ฉบับ 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลปากกราน จ านวน 7 ฉบับ ดังนี้ 
  1.  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่าย

อาหารและสถานที่สะสะอาหาร พ.ศ. 2560 
  2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 
  3.  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย

สัตว์ พ.ศ. 2560 
  4.  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุง

ท้องที่ พ.ศ. 2561 
  5.  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์

ยุงลาย พ.ศ. 2561 
  6.  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

พ.ศ. 2561 
  7.  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการจ าหน่าย

สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2561 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จึงขอประชาสัมพันธ์การ

ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

  ลงชื่อนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากกราน 

 
  จากเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง ควบคุมการ

เลี้ยง 
 หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2560  ผมอยากทราบว่าจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้าเมื่อไหร่ครับ 
 
ว่าที่ รต.หญิงอารีญา วันพนม วันที่ 16 พ.ค. ค่ะ คือวันพรุ่งนี้เราจะมีการด าเนินการประชุมอาสาของปศุสัตว์ค่ะ 
           นิติกร ว่าแนวทางในการด าเนินงานจะเป็นเช่นไรค่ะ ส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 

/นายอัมพร...... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร มีใครซักในวาระอ่ืน ๆ เชิญได้เลยครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณประเสริฐ  ปิยะสิงห์ครับ ครับ 
 
นายประเสริฐ  ปิยะสิงห ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ผมนายประเสริฐ  ปิยะสิงห์ สมาชิกหมู่ท่ี 1  ผมอยากทราบว่าบ่อน้ าบาดาลหมู่ที่ 1 

ปี 2562 จะได้ท าไหมครับ ผมว่าบ่อที่เจาะไว้จะตันแล้วนะครับ ช่างช่วยตอบด้วย
นะครับ ว่าจะได้ท าไหมครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยนะครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง ผมนายอุดมศักดิ์  อัมพวัน  ผอ.กองช่าง ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เรียกผู้รับจ้างเข้ามา

เซ็นสัญญาอยู่ครับ ทีนี้บริษัทที่ได้ บริษัทวาย จี เทรดดิ้ง และบริษัทนี้เขายังไม่เข้ามา
ท าสัญญา ท าหนังสือไปทวงเขา  2 รอบแล้ว และบริษัทนี้ผลงานเขาแย่มาก เขาท า
หมู่ที่ 3 ตรงที่มีเครื่องเล่นอันนั้นเขาท าเสร็จ ส่วนหมู่ที่ 12 เขาก็ล่วงเลยเวลามา 5 
เดือนแล้ว เขาท ารางระบายน้ าและท่อระบายน้ า คือเขามาท างานสัปดาห์หนึ่งแล้วก็
เว้นไปสองสัปดาห์ ตอนนี้ก าลังชั่งใจว่าจะเอาเจ้าที่สอง ไม่ใช่เจ้านี้ แต่ถ้าจะไม่เอา
เขาตะต้องดูข้อกฎหมายก่อน และเขาเสนอราคามาต่ าสุดจริง แต่ทีนี้แจ้งให้เขามา
เซ็นสัญญาแล้วเขาก็ยังไม่มา บอกให้รอก่อน ผมก็อยากได้เจ้าที่ถัดไป แต่ก็กลัวว่า
เขาจะฟ้องกลับ ตอนนี้ของหมู่ที่ 12 ก็ปรับไป 5 เดือนแล้ว เขาก็ไม่กลัว 

   
นายอัมพร  ไทยประยูร มีเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผมขอไปเรื่องถัดไปนะครับ 
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร 6.2  รายงานสถานการณ์คลงั (ผู้อ านวยการคลัง) 
ประธานสภาฯ 
 
น.ส.ณฐนน  จิรันธนากุล เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้เข้าร่วมประชุม และสมาชิกทุกท่าน 
ผอ.กองคลัง ดิฉันนางสาวณฐนน  จิรันธนากุล ผอ.กองคลัง  ดิฉันขอรายงานสถานการณ์คลัง 
 ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562  
 รายได้รวมทั้งสิ้น       32,089,121   บาท  
 รายจ่ายทั้งสิ้น          12,668,800  บาท   
 เงินสะสมอยู่ทั้งสิ้น     42,535,578.87  บาท  
 เงินทุนส ารองสะสม       22,829,876  บาท   
 

/น.ส.ณฐนน.... 
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น.ส.ณฐนน  จิรันธนากุล และมีการจัดท าโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอให้ทางผู้อ านวยการ 
ผอ.กองคลัง กองช่างรายงานให้ฟังด้วยนะคะ 
 
นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง ผมนายอุดมศักดิ์  อัมพวัน  ผอ.กองช่าง โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ 
 หมู่ที่ 1 เป็นเงินจ่ายขาดเงินสะสม  ตอนนี้รอผู้รับจ้างเขามาเซ็น 
 
น.ส.ณฐนน  จิรันธนากุล เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้เข้าร่วมประชุม และสมาชิกทุกท่าน 
ผอ.กองคลัง ดิฉันนางสาวณฐนน  จิรันธนากุล ผอ.กองคลัง  ตอนนี้หมู่ที่ 1 ได้ท าหนังสือไปถึง

บริษัท วาย จี เทรดดิ้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม นะคะว่าขอยกเลิกการท าสัญญา
นะคะเนื่องจากว่าไม่เข้าสัญญาตามเอกสารสอบราคา เลยต้องยกเลิกการท าสัญญา
และต่อไปนี้ก็จะด าเนินการท าสัญญากับเจ้าใหม่อยู่ ต้องรออีกสักระยะหนึ่งค่ะ คาด
ว่าจะต้องยกเลิกแน่นอนค่ะ ส าหรับบริษัท วาย จี เทรดดิ้ง นี้ รอหนังสือตอบรับ
กลับมาค่ะ 

 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ท่ี 8  แล้วอย่างของหมู่อ่ืนที่ท าเขามีปัญหา

ใช่ไหมครับ และอย่างหมู่ที่ 12 ใครจะประสานงานต่อครับ 
 
น.ส.ณฐนน  จิรันธนากุล เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้เข้าร่วมประชุม และสมาชิกทุกท่าน 
ผอ.กองคลัง ดิฉันนางสาวณฐนน  จิรันธนากุล ผอ.กองคลัง  อันนั้นทางบริษัทเขายังยอมให้ปรับ

อยู่ เราไม่สามารถท าอะไรกับเขาได้  
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ท่ี 8  คือตอนนี้เราก าลังด าเนินการยกเลิก

เขาอยู่ใช่ไหมครับ พอยกเลิกสัญญาแล้วงานที่ค้างล่ะครับ 
 
 
น.ส.ณฐนน  จิรันธนากุล เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้เข้าร่วมประชุม และสมาชิกทุกท่าน 
ผอ.กองคลัง ดิฉันนางสาวณฐนน  จิรันธนากุล ผอ.กองคลัง  คนละหมู่กันค่ะ อันนั้นหมู่ที่ 12 อีก

โครงการเป็นของหมู่ที่ 1 เป็นคนละกรณีกัน อันนี้ยังไม่ได้ท าสัญญาและยกเลิกเขา
แล้วก็ระบุว่าเขาเป็นผู้ทิ้งงาน ส าหรับหมู่ที่ 12 เขาไม่เข้ามาท าต่อ และเราแจ้งว่า
ยกเลิกเขาก็เป็นผู้ทิ้งงานแล้วเหมือนกัน แต่ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเขายังมา
ท างานอยู่บ้าง 

 
 
 
 

/นายอุดมศักดิ์...... 
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นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง ผมนายอุดมศักดิ์  อัมพวัน  ผอ.กองช่าง คือว่าเขามาท างานบ้างไม่มาท างานบ้าง

และเป็นแบบนี้มาประมาณ 5 เดือนแล้ว แต่อันนั้นก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะว่าเขา
ยินดีให้เราปรับ แต่ส าหรับหมู่ที่ 1 เขาเสนอราคาใหม่ และราคาต่ าสุด และยังมีเจ้า
ที่ 2 เจ้าที่ 3 แต่ก็ต้องท าหนังสือให้เขาเข้ามาเซ็นสัญญา เพราะเจ้าหนึ่งแจ้งราคามา 
1,300,000 บาท อีกเจ้าหนึ่งแจ้งราคามา 1,400,000 บาท 

 แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องด าเนินการตามระเบียบ และท่ีท าเสร็จแล้วก็มีหมู่ที่ 11 
 วางท่อประปา เป็นเงินจ่ายขาดเงินสะสมเหมือนกัน และโครงการหมู่ที่ 10 ตอนนี้

ให้สมาชิกหมู่ท่ี 10 ไปดูอยู่ ตรงคลองวัว อันนี้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของจังหวัด 
โครงการนี้ท าเสร็จแล้ว และ 

  โครงการที่รอการด าเนินการมี ดังนี้ 
  -  โครงการปรับปรุงไฟฟ้าของ อบต. ที่ห้องประชุมและส านักงานด้วย  
  -  ไฟฟ้าหมู่ที่ 5 เส้นหน้า อบต.  
  -  ถนนหมู่ที่ 3 ที่มี 2 ซอย คือซอยสุภีแดนกับซอยหอพัก ตอนนี้เซ็น

สัญญาแล้ว  
  -  วางท่อหมู่ที่ 9 ตอนนี้ก าลังท าสัญญากันอยู่ วางท่อตรงบ้านผู้ใหญ่ 

ตอนนี้ 
  โครงการที่ก าลังจะเริ่มในช่วงนี้ (โครงการไม่เกิน 500,000 บาท) ได้แก่ 
  -  โครงการท าถนนลูกรังเส้นวัดกระช้าย 
  -  วางท่อระบายน้ าหมู่ที่ 6  
  -  ท าถนนคอนกรีตหมู่ที่ 1 ตรงถนนทางเข้าโรงไม้ 
  -  โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 แต่โครงการนี้จะหนัก

หน่อยราคาประมาณ 1,400,000 บาท ตอนนี้ก็จะทยอยท าสัญญา และประกาศ
ทางเวปไซต ์เหลือเพียง 4 โครงการที่จะเริ่มขึ้น 

  มีใครจะถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการไหมครับ 
   
ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีใครจะซักถามเรื่องอ่ืน ๆ ไหมครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกครับ 
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร นายก อบต. พอดีศาลจังหวัดเขามาท าโครงการ 

เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยปัญหาต่าง ๆ ภายในชุมชน สามารถสอบถามกับทางศาล
จังหวัดได้ครับ 

 
 
 

/นายอัมพร.... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณทรงกิจ  มีบุญญกิจ ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายทรงกิจ  มีบุญญกิจ ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 ผมนายทรงกิจ  มีบุญญกิจ สมาชิกหมู่ที่ 6  แบบนี้จะมีการประชาสัมพันธ์กับ

หมู่บ้านอีกไหมครับ เรื่องข้อบัญญัติที่ได้แจกหนังสือมาให้อย่างเรื่องการเลี้ยงและ
กักกันสัตว์ เพราะอย่างสมาชิกเองก็คงตอบชาวบ้านไม่ถูกแน่นอนครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญฝ่ายบริหาร ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
ว่าที่ รต.หญิงอารีญา วันพนม เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
         นิติกร ดิฉันขอเรียนให้ทราบเรื่องการประชาสัมพันธ์กับผู้ใหญ่บ้านนะคะอบต.ก็จะ

ประชาสัมพันธ์กับท่านสมาชิกก่อนเพราะว่าท่านประชุมกันพร้อมหน้าพร้อมตากัน 
แต่กับทางผู้ใหญ่บ้านเราจะเข้าไปคุยกันทีละคน ก็อาจจะเป็นในเร็ว ๆ นี้ค่ะ ก็
อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ ขอเพ่ิมเติมนะคะ เรื่องที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับควาย
ที่มาท าให้พืชไร่ พืชสวนเสียหายในส่วนของอ านาจหน้าที่คือเราสามารถท าหน้าที่
ไกล่เกลี่ยเบื้องต้นในเรื่องของการไกล่เกลี่ยค่าเสียหาย เป็นเรื่องของเอกชนกับ
เอกชนแต่เจ้าของทรัพย์ที่เสียหายสามารถจับควายของเขามาเป็นประกันได้เพ่ือให้
เขามาชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นจะเป็นประมาณนี้ โดยเราสามารถแจ้งกับเจ้าของ
ควายให้มารับผิดชอบในทรัพย์สินที่เสียหายของเราได้ ถ้าหากเราไม่สามารถจับสัตว์
ที่มาท าลายทรัพย์สินเราได้ก็สามารถถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานได้ค่ะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญท่านนายก ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร นายก อบต. ในปีที่แล้วเราได้ส่ง อบต.เข้าประกวดและ

ได้รางวัลมาสามแสนบาท  ตอนนี้เราท าเสียงตามสายจากหมู่ที่ 13 ถึง หมู่ที่ 1 
จ านวน 7 จุด และวันนี้เขาจะมาลองเปิดเสียงตามสาย โดยใช้เงินจากที่เราได้รับ
รางวัลมาจ านวนสามแสนบาท ซึ่งท าได้แค่จากหมู่ที่ 13 ไปถึงวัดช้าง ถ้าครั้งหน้ามี
โอกาสต่อไปผมว่าจะท าจากหมู่ที่ 8 ไปถึงหมู่ที่ 10 ที่เราน าเงินรางวัลที่ได้ไปจัดท า
เสียงตามสายเพ่ือต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับประชาชนในต าบลของ
เราได้รับทราบ 

 
 
 
 

/นายเสน่ห์..... 
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นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เวลาลงไปประชาคมหมู่บ้าน ชาวบ้านมักจะบอกว่าน้ าด าบ้าง น้ าไม่สะอาดบ้าง 
นายก อบต. ก็อยากจะให้ทางสมาชิกลองไปถามประชาชนในหมู่บ้าน ว่าต้องการใช้น้ าประปา

ส่วนภูมิภาคหรือไม่และให้ล่ารายชื่อมา ผมจะได้ท าหนังสือแจ้งไปกับการประปา
ส่วนภูมิภาคเสนาเพราะว่าน้ าตอนนี้มาถึงสี่แยกแล้ว ผมได้ถามกับ อบต. บ้านป้อม 
อบต.บ้านป้อมก็ให้ผมคุยกับช่าง ส าหรับค่าใช้จ่ายบางตัวทาง อบต.เขาสนับสนุน แต่
ว่าประปาภูมิภาคเก็บค่าน้ า 10.20 บาท เราก็จะต้องสอบถามความต้องการของ
ประชาชนก่อนว่าจะต้องการใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาคหรือไม่ เพราะถ้าเราท าเรื่อง
ขอประปาภูมิภาคนี่ เขาก็จะเข้ามาคนที่มีสตางค์ประสงค์จะใช้น้ าสะอาดก็ใช้ คนที่
ไม่มีสตางค์จะใช้น้ า อบต. ก็ใช้ไป ก็อยากจะให้สมาชิกได้ประชาสัม พันธ์ให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบ  

 
นายอัมพร  ไทยประยูร และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเป็นอย่างไรบ้างครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง ผมนายอุดมศักดิ์  อัมพวัน  ผอ.กองช่าง ราคาประมาณสี่พันกว่าบาทต่อมาตร 
 
นางนารี  วงศ์สิงห์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ดิฉันนางนารี  วงศ์สิงห์ สมาชกิหมู่ท่ี 13  พอดีว่าที่บ้านได้ใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาค

แล้ว ส าหรับจ านวนเงินสี่พันกว่าบาทส าหรับบ้านที่อยู่ริมถนนนะคะ แต่ถ้าเข้าไปใน
ซอยนั้นต้องเสียค่าด าเนินการต่างหาก ที่บ้านดิฉันเขาเจาะจากท่อเมนต์ใหญ่เข้าบ้าน
เสียค่าใช้จ่ายแล้วสี่พันกว่าบาท ส าหรับค่าน้ าเฉลี่ยแล้ว 20 กว่าบาท ที่บ้านเสีย
เยอะเพราะว่าน้ าเยอะเสียเดือนละ 2,500 บาท เฉพาะค่าน้ าที่บ้านไม่เก่ียวกับ 
อบต. ส่วนค่าน้ าที่ต้องจ่ายให้กับ อบต. ก็หลายร้อยเหมือนกัน แต่น้ าประปาที่บ้าน
ใช้เยอะเพราะว่าต้องต่อเครื่องซักผ้า เพราะไม่เช่นนั้นไม่สะอาด แต่ถ้าหากว่าทาง 
อบต. มีงบอุดหนุนให้ได้ก็น่าจะช่วยตามซอยเข้าบ้านดูสิคะ หมู่ที่ 13 , หมู่ที่ 14 ที่
มีก่อน เพราะเขาอยากใช้แต่เขาท้อเนื่องจากต้นทุนสูง ตอนนี้มีใช้อยู่ไม่กี่บ้านจะมี
เฉพาะบ้านที่อยู่ติดริมถนน เห็นทางการประปาส่วนภูมิภาคแจ้งว่าหากมีชาวบ้าน
รวมกันให้ได้ 10 หลังคาเรือน เขาต่อให้ฟรี แต่ชาวบ้านท้อตรงที่ว่าถึงแม้จะต่อเข้า
ซอยให้ฟรีแต่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกสี่พันกว่าบาท อย่างหมู่ที่ 13 ก็เลยยังไม่มีใครที่
จะรวมตัวกันได้ สี่พันกว่าบาทท่ีเสียไปแค่จั๊มพ์อย่างเดียวในบ้านเราเดินเองหมดไม่
เกี่ยวกับเขาเลย 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร จากท่อเมนต์ไปยังตัวบ้านนั้นฟรีถ้าเราสามารถรวบรวมได้ 10 หลังคาเรือน แต่ 
ประธานสภาฯ แต่ค่ามาตรน้ าพร้อมการด าเนินการเสียค่าใช้จ่ายสี่พันกว่าบาท 
 
 
 

/นางนารี..... 
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นางนารี  วงศ์สิงห์ ดิฉันไม่ทราบว่าราคาค่าน้ าหน่วยละเท่าไหร่ แต่ส าหรับที่บ้านดิฉันเฉลี่ยแล้ว  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ประมาณยี่สิบกว่าบาท ซ่ึงดิฉันคาดวา่เขาน่าจะคิดราคาค่าน้ าเหมือนกับ อบต.ของ

เราที่คิดค่าน้ าแบบขั้นบันได แต่คุณภาพน้ าดีจริง ๆ  
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญท่านนายก ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร นายก อบต. ก็อย่างที่แจ้งให้ทราบครับว่าในต าบลของ

เรามีใครสนใจเพ่ือที่จะได้ไปเสนอเขา เขาจะได้เอาเข้าแผน เพ่ือให้เขาเดินไปตาม
ถนน แต่ว่าเราจะต้องเอาความต้องการของประชาชนของเราไปให้เขาดูก่อน เพราะ
เขาจะได้น าเรื่องเข้าแผนเหมือนของเราก็อยากจะฝากให้กับสมาชิกทุกท่านช่วยลอง
ไปถามลูกบ้าน แล้วน ารายชื่อมาผมจะได้รวบรวมแล้วน าไปเสนอกับการประปาส่วน
ภูมิภาคเสนาด าเนินการต่อไป 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ท่ี 8  ผมว่าครั้งที่แล้วเราก็ได้มีการพูดคุย

เกี่ยวกับเรื่องน้ าประปาเท่าท่ีผมจ าได้มีหลาย ๆ หมู่ที่มีปัญหาไม่จ่ายกับราคาค่าน้ า
หน่วยละ 3 บาท 5 บาท กย็ังไม่จ่ายกัน แต่ว่าอันนี้จะมาหน่วยละ 10 กว่าบาท 
20 กว่าบาท ผมว่าไม่น่าสนใจขนาดค่าน้ าหลักร้อยยังมีปัญหา และท่ีผมพูดนี่ผมก็
จ่ายให้กับคนที่ใช้น้ าในหมู่บ้านของผมเอง ซึ่งก็มีทางสมาชิก ทางผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย 
เป็นผู้รวบรวมเงินแล้วก็จ่ายให้แทนซึ่งเป็นค่าน้ าของหมู่ 8  และของหมู่ที่ 5 ก็
เหมือนกัน ผมว่าหน่วยละ 10 บาท 20 บาทนั้นเลิกคิดได้เลย และก็ได้เคยมีการ
ส ารวจไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครสนใจ ใครจะน้ าหน่วยละ 10 บาท 20 บาทไป
รดต้นไม้ และอันนี้เป็นกิจการและถ้าเกิดเขาเอามาใช้แล้วและของเรายังคงใช้อยู่
ไหมและถ้าของเรายังใช้อยู่นั้นน่าสนใจแต่นั่นต้องดูอีกว่าคุณภาพน้ าเขานั้นสามารถ
ดื่มได้ไหม ถ้าดื่มไม่ได้ก็ไม่น่าสนใจ เขาการันตรีว่าเป็นน้ าสะอาด แต่ว่าสะอาดขนาด
ไหนถ้าหากว่าน้ าสามารถดื่มได้นั้นน่าสนใจเพราะชาวบ้านจะได้ไม่ต้องไปซื้อน้ าดื่ม 
แต่ว่าน้ านี้เป็นน้ าที่ถูกบ าบัดมาแล้วส่งมาตามท่อซึ่งถ้าเป็นท่อใหม่ก็ยังสะอาดอยู่ แต่ 
ผมคิดว่าน้ านั้นไม่น่าดื่มเลย เพราะฉะนั้นที่ท่านนายกบอกว่าให้ลองไปส ารวจและ
รวบรวมรายชื่อแล้วน ามาส่งให้กับทางการประปาส่วนภูมิภาค โดยส่วนตัวของผม
แล้วยังไม่เห็นด้วย เพราะว่าประปาของเราก็ยังดีอยู่และเราก็ยังมีการซ่อมบ ารุง การ
ขุดเจาะ ซึ่งเรายังมีโครงการนี้อยู่ซึ่งเรายังพ่ึงตัวเองได้ อย่าพ่ึงไปพ่ึงเขา ขอบคุณครับ 

 
 

/นายอัมพร.... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณนารี  วงศ์สิงห์ ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นางนารี  วงศ์สิงห์ ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ดิฉันนางนารี  วงศ์สิงห์ สมาชกิหมู่ท่ี 13  ครั้งที่แล้วได้มีการเปิดประชุม ประชาคม

และได้ถามเรื่องน้ าประปาที่จะลอดมาทางเทศบาลข้ามแม่น้ ามา แค่ราคาหน่วยละ 
7 บาท ยังไม่เอากันเลย อันนี้ก็เสนอดีกว่า ไม่เช่นนั้นจะหาว่าเราไม่แก้ปัญหา เวลา
เปิดประชุมประชาคมก็ให้เอาเข้าไปในวาระด้วย แต่ต้องบอกรายละเอียดให้เขา
ทราบหมดเลยนะคะว่าครั้งแรกจะต้องเสียสี่พันกว่าบาทและค่าน้ าต่อหน่วยราคา
แพงกว่าของ อบต. เรา ขอบคุณค่ะ ท่านประธาน 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
น.ส.ณฐนน  จิรันธนากุล เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้เข้าร่วมประชุม และสมาชิกทุกท่าน 
ผอ.กองคลัง ดิฉันนางสาวณฐนน  จิรันธนากุล ผอ.กองคลัง  ขอแจ้ง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงาน

ของกองคลั งนะคะ คื อ  ตอนนี้ เรามี การจัด เก็บภาษี นอกสถานที่  และก็
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าน้ าค้างช าระนะคะ ซึ่งภาษีก็หมดเขตการช าระ
แล้วนะคะและต้องเสียค่าปรับในเดือนนี้ การช าระค่าน้ าค้างช าระนะคะ เดือนนี้ เรา
จะมีการจัดเก็บเดือนเก่าหนึ่งบิลและเดือนใหม่หนึ่งบิล เราจะแจ้งให้กับสมาชิกทุก
ท่านทราบนะคะ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านหรือชาวบ้านทราบด้วยนะคะว่า
เรามีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ และเราได้จัดท าโครงการแบบนี้ในหลายหมู่แล้ว 
เหลืออีกไม่มีหมู่ก็จะส าเร็จแล้ว ส่วนหมู่อ่ืน ๆ นั้นเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าเราจะ
ออกจัดเก็บนอกสถานที่เมื่อไหร่ และอีกเรื่องทาง อบต.ได้มีการส ารวจแผนที่ภาษี 
โดยเราจะให้พนักงานของเรา 2 คน ลงไปส ารวจเกี่ยวกับบ้านเรือนว่ามีพ้ืนที่เท่าไหร่ 
และเรื่องภาษีที่นาก็มีเรื่องการถ่ายรูป อยากให้ทางสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ว่าจะ
มีพนักงานของเราเข้าไปส ารวจแผนที่ภาษี และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
บ้าน ร้านค้าและภาษีต่าง ๆ เหล่านี้ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ เดี๋ยวจะ
กลายเป็นว่าบุคคลอ่ืนแอบอ้างเข้าไป จึงแจ้งให้ทราบไว้ก่อนค่ะ เป็นโครงการแผนที่
ภาษีของกรม คือเราต้องท าทุกพ้ืนที่ เราต้องมีการส ารวจเพ่ือน ามาปรับภาษี  จะ
รองรับการเก็บภาษีของเราด้วยค่ะ ซึ่งเราจะประสานกับกรมที่ดินนะคะ ว่าพ้ืนที่นั้น
ตรงกันไหม จึงแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีใครจะซักถามในวาระอ่ืน ๆ อีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ มีเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดมาประชาสัมพันธ์และแจ้งวัน เวลา ส าหรับเข้าร่วมอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับ คดีความและปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเป็นคดีความได้ พร้อมวิธีการไกล่
เกลี่ยประนีประนอมในข้อพิพาท ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. 
เริ่มลงทะเบียน ณ ห้องประชุม อบต. ปากกราน 

/ที่ประชุม.... 
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ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดมีค าถามไหมครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผมจะขอปิดการประชุมครับ 
 วันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้

ความส าคัญในการประชุมครั้งนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับ 
 ผมขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดการประชุม ๑๒ : ๑๕ น. 
 
 

  ลงชื่อ.....................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   
                 (นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน) 

                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
 
 
 
    ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                             (นายอัมพร  ไทยประยูร) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
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................................................................................................................. .......................................................................... 
เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจ าปี  ๒๕62  เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2562   แล้วเห็นว่าถูกต้อง
ตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่  ๓  มิถุนายน  2562    
 

 
    ลงชื่อ                      ประธานกรรมการ 
                   (นางสาวพัชรี  เอี่ยมโฉม)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
                           ๓  มิถุนายน  2562    
   
     
    ลงชื่อ                       กรรมการ 
                    (นายประเสริฐ  การีซอ)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
                           ๓  มิถุนายน  2562    
 

 
    ลงชื่อ                     กรรมการ 
                              (นางพัชราภรณ์  อยู่เจริญ)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 
                           ๓  มิถุนายน  2562    
 

......................................................................................................... .............................................................................. 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน     
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจ าปี  ๒๕62 เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม 2562  แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยวิสามัญ สมัยที ่๑  ประจ าปี 25๖2  เมื่อวันที่  ๑๒  มิถุนายน  2562  
 
               
                                    ลงชื่อ                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                  (นายอัมพร  ไทยประยูร) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
                                                   ๑๒   มิถุนายน   2562 
............................................................... .......................................................................................................................  
น าส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 
เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2562 ประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและส่งอ าเภอพระนครศรีอยุธยาเพ่ือทราบ
ต่อไป 
 
 

        (นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน) 
                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
                                                   ๑๒   มิถุนายน   2562 
 


